



ที่ พจ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๓๐๙

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ถนนพิจิตร-ตะพานหิน พจ ๖๖๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ตอบข้อหารือการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๑๒๒๕๑
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพิจิตร ได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรหลายแห่ง สอบถามว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อบำบัดความเดือดร้อน ของประชาชน หรือด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า จะสามารถกระทำได้หรือไม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสม ไม่เพียงพอเข้าร่วมโครงการนั้น เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามมาตรการลงทุนร่วม ระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) โดยจะต้องเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า อยู่ในอำนาจหน้าที่และเพื่อบริการชุมชนและสังคม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่ได้ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีภาณี แสงมสง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

(นายประจักษ์ คุ้มกัน)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๑๓๙๑

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



เลขที่ ๑๐๖๖
๑ ก.ย. ๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๖๖๘
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑
เวลา

เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๒๓.๕/๓๒๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามที่จังหวัดพิจิตร หารือกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร หลายแห่งสอบถามว่า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือด้านบริการชุมชนและสังคม เพื่อไปจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า จะสามารถกระทำได้หรือไม่ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๖๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียงพอเข้าร่วมโครงการนั้น เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) โดยจะต้องเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เท่านั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร พิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า อยู่ในอำนาจหน้าที่และเพื่อบริการชุมชนและสังคม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถใช้จ่าย

สั่งจ่าย ๑๑๖๐๐๓.
/จากเงินสะสม...
๑๐ ก.ย. ๖๑

จากเงินสะสมได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘๘ ความเห็นของจังหวัดถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคุณฐิติ สุวัฒน์วิทยากร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๕๙
ผู้ประสานงาน: น.ส.พัชรมล มากชุมแสง
โทร. ๐๙๖-๗๑๕๙๑๗๙